

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งในกรอบแคบตามภูมิภาค, ตลาดรอปัจจัยใหม่

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวในกรอบแคบ ขณะที่สกุลเงินภูมิภาคไร้ทิศทางชัดเจน โดยตลาดกำลังรอปัจจัยใหม่เข้ามาชี้้นำ หลังจากตอรับกับตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐไปแล้ว

*ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 33.00 และแนวรับที่ 33.10

*ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ ขณะที่นักลงทุนปรับสถานะการลงทุน หลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่น่าผิดหวังของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ถ่วงดอลลาร์ลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์

*นางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ยืนยันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ถึงความมุ่งมั่นของเฟดที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยระบุว่า เศรษฐกิจและตลาดแรงงานสหรัฐมีความแข็งแกร่ง แม้เงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำก็ตาม ขณะที่บรรดาเทรดเดอร์คาดว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธ.ค.

*ดอลลาร์ยังปรับตัวขึ้นหลังบลูมเบิร์กรายงานในวันจันทร์ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ พอใจนายจอห์น เทย์เลอร์ นักเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ในการสัมภาษณ์เพื่อหาประธานเฟดคนใหม่ โดยนายเทย์เลอร์มีแนวคิดในเชิงคุมเข้มนโยบาย มากกว่านางเยลเลน

*ยูโรอ่อนค่าลง หลังการเลือกตั้งในออสเตรเลียทำให้นายเซบาสเตียน คัวร์ซ นักการเมืองสายอนุรักษนิยม ขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศคนใหม่

*สเปนใกล้ที่จะกำหนดกฎเกณฑ์กลางต่อแคว้นกาตาลุญญา เพื่อสกัดกั้นการผลักดันเพื่อแยกตัวเป็นอิสระ หลังนายคาร์เลส ปุยเดอมงต์ ผู้นำกาตาลุญญา ไม่ได้แสดงเจตนา نرمย์ที่ชัดเจนของเขาตามกำหนดเส้นตายขั้นต้น

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.23 พันล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 807.73 ล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 483.89 ล้านบาท

*08.58 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.09/10 จาก 33.06 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.961/983 จาก 39.023 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 112.05/07 จาก 112.18 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1774/77 จาก 1.1795 เมื่อวาน

"ตลาดก็ปรับตัวกับตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐไปแล้ว ก็กลับมาแกว่งใน range แคบๆ คงดูพวกตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐไปเรื่อยๆ ก่อน เพื่อเล่นกันในเรื่องของนโยบายเฟด" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้